



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๙๔,๒๘๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



■...แวดวงราชภัฏ จับไปที่อดีตอธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี และมรภ.จันทระเกษม **รศ.เทือน ทองแก้ว** วันนี้สภามรภ. นครราชสีมา มีมติแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าตัวยิ้มปลื้มเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในามหาวิทยาลัย ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลเจ้าพ่อขุนศึกกรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้ว



วิเชียร ฝอยพิกุล

■...แจ้งขอร้องมายังบรรดา พี่.อาร์.มรภ.ทั้งหลายที่ชอบเชียร์เจ้านาย ชอบใช้ตำแหน่งอธิการบดีกำกับ ซึ่งยังไม่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ทั้งๆ ที่เป็นเพียงรักษาการแทนอธิการบดี มักทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารต่อสังคม อย่างเช่นที่มรภ.นครราชสีมา รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาการแทนอธิการบดี แต่ พี่.อาร์.กลับส่งมาเป็นอธิการบดีเต็มอัตราแล้วเปลี่ยน

■...ในวงเสวนาบริบท SE (กิจการเพื่อสังคม) กับการเปลี่ยนสังคมไทย ศศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ให้ข้อคิด สังคมไทยพูดถึงเรื่องสันติสุขที่ไม่มีทางสงบได้ หากยังมีความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม อุดมศึกษาควรถึงเวลาทบทวนพันธกิจ 4 ด้าน คือ จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้แล้วหรือยัง

■...วันนี้นั่งเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา **ดร.ดิเรก พรสีมา** อดีตรองเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ คนฝึกหัดครูเก่า อ่านรายงานธนาคารโลกเกี่ยวกับมูลเหตุของประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก 2 ใน 4 ข้อ คือ การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น และมีคอร์รัปชั่นเยอะ เลยฝากไปถึง อบจ. อบต. เทศบาล ผู้ปกครองและคุณครู กรุณาสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง อย่าฝากความหวังไว้ที่ข้าราชการส่วนกลางกระทรวงศึกษาธิการแบบมากเกินไป

■...วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ส่งภาพยนตร์สั้นประกวดในโครงการ “หยุดขโมยความคิด ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์” ซึ่งทุนกว่า 200,000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/STOPstealingideas

ยอดฉัตร Yoodchat2010@gmail.com